

Số 05/BC - THPL

Phú Lệ, ngày 08 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Về việc xin thanh lý, tháo dỡ nhà lớp học khu trường bản Đuôm xã Phú Lệ

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quan Hóa;
- Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ văn bản số1413/ UBND - GDĐT ngày 19/10/2020 của UBND huyện Quan Hóa về việc chuyển địa điểm tổ chức dạy và học Trường Tiểu học Phú Lệ do sự số xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn (có văn bản kèm theo).

Từ năm học 2020-2021; 2021-2022 Trường Tiểu học Phú Lệ phải dồn lớp ra học nhờ tại Trường THCS Phú Lệ. Vì vậy phụ huynh và nhân dân 2 bản Đuôm và bản Hang xã Phú Lệ đã tha thiết đề nghị rất nhiều lần với UBND xã về việc kiến nghị, đề xuất với cấp trên sửa chữa, xây mới phòng học tại bản Đuôm để học sinh 2 bản Đuôm, Hang có chỗ học (vì học sinh 2 bản Đuôm và bản Hang ra khu chính học nhờ Trường THCS cách xa nhà từ 9-12 km). Phụ huynh một số phải đưa đón trong ngày, còn lại phần lớn phải thuê xe ô tô chở con em đi học phải trả: 350.000 - 400.000đ/tháng/HS; trường không có khu bán trú, học sinh học cả ngày phải ở buổi trưa tại các phòng học.... không có người nuôi ăn, trông coi... rất vất vả cho phụ huynh và nhà trường.

Vì thế nhà trường đã kết nối được với nhà tài trợ có tên là: “**Câu lạc bộ vì trẻ em vùng cao**” có trụ sở đóng tại Thành phố Thanh Hóa xin được tài trợ cùng với sự đóng góp một phần nhỏ của huyện, địa phương xây cho nhà trường 5 phòng học để học sinh ở hai bản Đuôm và bản Hang xã Phú Lệ có chỗ học.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất và có mặt bằng cho việc xây dựng mới ngôi trường. Nhà trường kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa xem xét, quyết định đề nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cấp có thẩm quyền cho phép được thanh lý, dỡ bỏ 4 phòng học tại khu trường bản Đuôm xã Phú Lệ .

Kính trình!

UBND XÃ PHÚ PHÚ LỆ

CHỦ TỊCH



Phạm Thị Anh

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỆ

HIỆU TRƯỞNG



Lê Huy Hưng